

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 63 /TB-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 13 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi làm việc với Chi cục Thủy sản.

Ngày 28 tháng 7 năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh làm việc với Chi cục Thủy sản. Dự buổi làm việc có lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi; chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Chi cục Thủy sản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; ý kiến đề xuất của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh đã kết luận:

1. Phú Thọ là tỉnh có lợi thế và tiềm năng để phát triển thủy sản, với diện tích mặt nước lớn, nhiều sông, suối, ao hồ tạo điều kiện cho phát triển thủy sản theo hướng đa dạng; tình xác định đây là lĩnh vực quan trọng kể cả trước mắt và lâu dài, vì vậy trong những năm qua chương trình phát triển thủy sản đã được tỉnh quan tâm đầu tư, khuyến khích phát triển, đưa vào thành một trong các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Đối với Chi cục Thủy sản: Là đơn vị mới được thành lập và đi vào hoạt động, số lượng cán bộ công nhân viên còn thiếu so với nhu cầu; 6 tháng đầu năm trong điều kiện khó khăn về nguồn nước cho phát triển thủy sản (tình hình hạn hán) nhưng với truyền thống, kinh nghiệm của Trung tâm Giống thủy sản cũ trước đây, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công nhân viên của Chi cục tiếp tục duy trì và phát huy được tính năng động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo cung ứng, dịch vụ đủ nguồn giống thủy sản có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, nhất là các mặt hàng có trợ giá; triển khai có hiệu quả công tác khuyến ngư phục vụ sản xuất. Đã tranh thủ được sự giúp đỡ về chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT như Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản,... mạnh dạn triển khai nghiên cứu, nuôi thử nghiệm một số chủng loại giống thủy sản mới và giống thủy sản bản địa nhằm tuyển chọn và bổ sung vào cơ cấu giống thủy sản của tỉnh như nuôi thử nghiệm cá Anh Vũ, cá Lăng Chấm thương phẩm, cá rô đồng đầu vuông, cá Lăng Nha, cá Bống, cá Chày đất,... Đặc biệt đã tiến hành thành công và làm chủ quy trình sinh sản nhân tạo cá đặc sản Anh Vũ, Lăng Chấm - đây là cơ hội để Phú Thọ có điều kiện lưu giữ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản quý hiếm trong thời gian tới. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được và sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Chi cục trong thời gian vừa qua.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Thủy sản trong thời gian tới:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thủy sản, nhất là quản lý về chất lượng giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản; quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản,...

- Tiếp tục làm tốt công tác khuyến ngư, đặc biệt tăng cường hướng dẫn kỹ thuật thâm canh và phòng trừ dịch bệnh thủy sản.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu các đề tài nuôi thử nghiệm các giống thủy sản mới, nghiên cứu nuôi thử nghiệm các giống thủy sản đặc sản trong các môi trường khác nhau (Môi trường nước tĩnh, nước động, nuôi lồng trong môi trường tự nhiên,...); trong quá trình thực hiện phải theo dõi chặt chẽ, có đánh giá, tổng kết và hoàn thiện sớm quy trình nuôi đối với một số chủng loại thủy sản thương phẩm mới; lựa chọn bộ giống thủy sản ngắn ngày có năng suất, chất lượng để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh.

Việc nghiên cứu khoa học, sản xuất giống thủy sản cần thực hiện đa dạng để nâng cao hiệu suất, rút ngắn thời gian và khai thác hiệu quả kinh nghiệm, chất xám của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, trong đó cần tập trung theo 3 hướng chính:

+ Liên kết với các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia, Tổng cục Thủy sản,...) để triển khai thực hiện;

+ Liên kết với các hộ nuôi trồng thủy sản có diện tích lớn, có kinh nghiệm để làm điểm vệ tinh cho đơn vị trong quá trình nghiên cứu và nhân giống phục vụ sản xuất.

+ Nghiên cứu khoa học, sản xuất giống thủy sản tại Chi cục.

- Xây dựng các chương trình, đề án về tái tạo, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn, nhất là các loài thủy sản đặc sản, tiến tới xây dựng thương hiệu một số loài thủy sản đặc sản của tỉnh.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ; lựa chọn, xử lý linh hoạt đối với số cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, phù hợp với nhu cầu sử dụng và chuyên ngành đào tạo để đảm bảo quyền lợi và phát huy năng lực, chất xám của đội ngũ cán bộ kỹ thuật này.

3. Về xử lý các kiến nghị, đề xuất:

- Về đề nghị cho lập Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020: Đồng ý cho triển khai thực hiện trong năm 2011.

- Về đề nghị cho tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình phát triển thủy sản năm 2011: Về chủ trương đồng ý cho tiếp tục triển khai thực hiện theo chính sách hiện hành. Trong năm 2011, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết, đánh giá tổng thể các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm hiện có, lựa chọn, đề xuất danh mục các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, cơ chế chính sách giai đoạn tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh.